



ชายฉกรรจ์ยกพวกบุกวัดฯวังชัน ไ้รักษาการเจ้าอาวาส-พระนักพัฒนา

แพร่ - กลุ่มชายฉกรรจ์ยกพวกบุก “วัดปางมะโอ-วังชัน” กัดต้นขั้วไม้ “รักษาการเจ้าอาวาส-พระนักพัฒนา” ออกจากวัดกลางดึก หลังยื่นร้องเรียน 9 ข้อหา สุดท้ายกรรมการสอบแล้วไม่มีมูล

สถานการณ์ในวัดปางมะโอ ต.แม่พุง อ.วังชัน จ.แพร่ ที่มีพระฐาปนพงษ์ ฐานิษฐ์ พระนักพัฒนาชื่อดังของภาคเหนือ เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดปางมะโอ เกิดความตึงเครียดขึ้นตั้งแต่หัวค่ำ-กลางดึกวันที่ 31 ตุลาคม หลังมีกลุ่มชายฉกรรจ์ ราว 40 คนบุกเข้าปิดล้อมรักษาการเจ้าอาวาส และศรัทธาที่เป็นผู้หญิง-ผู้สูงอายุกว่า 50 คน ภายในวัด

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่พอใจผลการสอบสวนกรณีนายรัก มิ่งคะลา อดีตกำนันตำบลแม่พุง อ.วังชัน จ.แพร่ เป็นตัวแทนยื่นหนังสือต่อนายอำเภอวังชันเมื่อ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบพระฐาปนพงษ์ ฐานิษฐ์ รวม 9 ข้อหา คือ 1. เรียกเก็บส่วยไก่ละเกลือให้ชาวบ้าน 2. รับผิดชอบโครงการไทยนิยมยั่งยืน 3. นำเงินบริจาคฝากเข้าบัญชีตัวเอง 4. มั่วสุมทำกับข้าวเย็นกับญาติโยม ทำกับข้าวยามดึกผิดความเป็นสงฆ์ 5. พุดจาไม่เหมาะสม 6. แอบอ้างผู้ว่าฯ, รัฐมนตรี, อธิบดีกรมป่าไม้ แสวงหาประโยชน์สร้างความแตกแยก 7. ทำข่าวออกสื่อให้ร้ายทางราชการ 8. เรียกเก็บเงินชาวบ้านในการเรียกร้องที่ ส.ป.ก.เกินกว่าที่เป็นจริง และ 9. มีการนำผู้ต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญา มาบวชจนมีเหตุผลบึงพระ คือการสร้างสถานการณ์เป็นการพยายามใส่ร้ายผู้อื่นแต่



เบื้องหลังคือการจงใจทำร้ายตนเองทำเองรู้เรื่อง หลังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แต่งตั้งขึ้น โดยมีพระครูวิจิตรธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอวังชัน จ.แพร่ เป็นองค์ประธานฯ ได้ประชุมกันในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่ห้องประชุมชั้น 2 ของที่ว่าการอำเภอวังชัน ก่อนมีข้อสรุปว่าไม่มีมูลความจริง ทำให้พระฐาปนพงษ์เป็นผู้บริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาดังกล่าว ดังนี้ ข้อ 1. พระฐาปนพงษ์ช่วยเหลือชาวบ้าน

บ้านได้รับความเป็นธรรมแต่ไม่มีการเก็บส่วยตามที่ร้องเรียน 2. พระไม่เกี่ยวข้องโครงการไทยนิยมยั่งยืน แต่ชาวบ้านมาบริจาคจริง โดยคณะกรรมการหมู่บ้านตกลงกับบริษัทจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 110,000 บาท เหลือเงิน 30,000 บาทกรรมการเก็บไว้ทำกิจกรรมต่อ 3. พระไม่เคยนำเงินเข้าบัญชีตัวเองและบัญชีวัดก็ไม่มี ส่วนเงินบริจาคได้มานำไปจ่ายค่าซื้อวัสดุทั้งหมด 4. ไม่มีการมั่วสุมในวัด มีแต่คณะกรรมการแก้ปัญหาที่ดินมาใช้วัดปรึกษา

หรือ 5. การพูดจาไม่เหมาะสมไม่สามารถระบุได้ว่าไม่เหมาะสมอย่างไร เพราะรองเจ้าอาวาสพูดตามวัฒนธรรมพระอยู่แล้ว 6. วัดได้ประสานส่วนราชการระดับรัฐมนตรี, อธิบดีกรมป่าไม้, ส.ป.ก., ผู้ตรวจการแผ่นดินจริง โดยบุคคลเหล่านี้มาที่วัดและลงพื้นที่จริง นำไปสู่การแก้ปัญหาจริง ไม่เป็นไปตามที่กล่าวหา

7. มีสื่อมวลชนจำนวนมากมาทำข่าวจริง แต่เป็นการนำเสนอเรื่องแก้ปัญหาที่ดิน การลักลอบตัดไม้สวนป่า การแก้ปัญหากองทุนหมู่บ้าน ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง พระไม่ใช่ผู้ทำข่าว แต่สื่อให้ความสนใจเข้ามาทำข่าวเอง 8. การเรียกเก็บเงินชาวบ้าน กรณีเรียกร้องเอกสารสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. เป็นเรื่องของกรรมกรหมู่บ้าน 12 คนไม่เกี่ยวกับพระ และ 9. กรณีนำผู้มีคดีมาบวชจนนำไปสู่การยิงกู่กู่ตนเองสร้างสถานการณ์นั้น พระเจ้าอาวาสขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนตอบแทน ซึ่งกำลังเป็นคดีอุกฉกรรจ์อยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ สถานการณ์ภายในวัดปางมะโอบานปลายจนทำให้ทางจังหวัดแพร่ต้องส่งกำลังทหารจากค่าย ม.พัน.12, ตำรวจภูธรวังชิ้น, อส.วังชิ้น กว่า 40 นาย เข้าควบคุมพื้นที่ กันชาวบ้านที่มาจากหมู่บ้านอื่น และสื่อมวลชนออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

หลังจากนั้น พระครูวิจิตรธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น พร้อมเจ้าคณะตำบลได้เข้ามาทำความเข้าใจกับกลุ่มที่ออกมาต่อต้านรักษาการเจ้าอาวาสวัดปางมะโอ แต่ไม่เป็นผล กลุ่มชายฉกรรจ์เริ่มรุกหนัก เรียกร้องให้พระเจ้าอาวาสออกจากวัดจนเจ้าหน้าที่ยุทธและตำรวจต้องขอให้พระเจ้าอาวาสไปจำวัดในวัดปางงุ้น ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ภายใต้การอนุญาตของพระยงยุทธ ทิปโก เจ้าอาวาสวัดปางงุ้น โดยมีศรัทธาชาวบ้านคุ้มกันไปตลอดทาง ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะสลายตัวในเวลา 22.00 น.เศษที่ผ่านมา

พระยงยุทธ ทิปโก เจ้าอาวาสวัดปางงุ้นกล่าวว่า ต้องขอประณามการกระทำของผู้ชุมนุม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน หนองหล่งหรือร่วมอยู่ด้วย เพราะผลการตรวจสอบพบว่ารักษาการเจ้าอาวาสวัดปางมะโอไม่มีความผิดตามที่กล่าวหา ก็ควรจะจบ และถ้าไม่ยอมยกให้อยู่ก็ควรหาวิธีอื่น

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าอาวาสฐานิโร กำลังทำงานใหญ่เรื่องแก้ปัญหาที่ดินและสวนป่าไม้สักให้ชาวบ้านปางมะโอ คนที่ขับไล่ถือว่ามีปัญหาและมีข้อขัดแย้งกฎหมายบ้านเมืองเป็นการบุกรุกเข้าไปในวัด และมีอากรมึนเมาด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรทำหน้าที่รักษากฎหมายไม่ใช่ปล่อยให้เหตุการณ์บานปลาย แล้วไล่คนทำดีออกจากที่มั่น

“อาตมาจึงขอประณามการกระทำของกลุ่มคนที่บุกวัด และเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปกป้องคนทำดี แต่ไปส่งเสริมคนกระทำความผิดกฎหมาย โดยจะดูว่าจังหวัดจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะเหตุการณ์ที่วัดปางมะโอคืนที่ผ่านมา ถ้าไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อพิทักษ์คนดี พิทักษ์กฎหมาย จะเกิดความขัดแย้งไม่รู้จบ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่ากฎหมายอยู่เหนือกฎหมาย”

ทั้งนี้ พระเจ้าอาวาสฐานิโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดปางมะโอ เข้ามาจำวัดที่วัดปางมะโอราว 1 ปีที่ผ่านมา และได้ร่วมกับชาวบ้านที่เดือดร้อนไม่สามารถตัดไม้สักสวนป่าจำหน่ายได้ นำไปสู่การแก้ปัญหาจนประสบความสำเร็จ ทำให้มีกลุ่มผู้เสียประโยชน์ในการซื้อขายไม้เถื่อนไม่พอใจบุกเข้ายิงปืนใส่กู่กู่ที่พักเจ้าอาวาส เหตุการณ์ผ่านไปแล้วกว่า 2 เดือนเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาเบาะแสผู้กระทำความผิดได้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ ออป.ถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่มาแล้ว